



# กรมสรรพากร

THE REVENUE DEPARTMENT

เลขที่ข่าว ปชส. ๘/๒๕๖๘

วันที่แถลงข่าว ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง กรมสรรพากรเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗

กรมสรรพากรขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. ๙๐ และ ภ.ง.ด. ๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ ภายในกำหนดเวลา

นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ และ ภ.ง.ด. ๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถยื่นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th) และแอปพลิเคชัน RD Smart Tax ซึ่งมีความสะดวก รองรับการใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจะทำให้ผู้เสียภาษีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรณียื่นแบบฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร สามารถยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-filing และระบบ D-MyTax (Digital MyTax) ซึ่งเป็นระบบที่ยกระดับการให้บริการ โดยรวมระบบให้บริการทางภาษีต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ท่านสามารถยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ และหากยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ผู้เสียภาษี ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับผู้มีภาษีต้องชำระตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ ๓ งวด”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้ถูกต้อง ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม แต่ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

\*\*\*\*\*

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๕๕๒๔-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔

หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.๑๑๖๑

# รายการ ลดหย่อนภาษี ปี 2567

## ส่วนตัว/ครอบครัว

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ส่วนตัว                            | 60,000 บาท |
| คู่สมรส (ไม่มีรายได้)              | 60,000 บาท |
| บุตร คนละ                          | 30,000 บาท |
| บุตรคนที่ 2+ เกิดตั้งแต่ปี 61 คนละ | 60,000 บาท |
| ค่าคลอดบุตร ไม่เกินท้องละ          | 60,000 บาท |
| ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ คนละ             | 30,000 บาท |
| ค่าเลี้ยงดูผู้พิการ/ทุพพลภาพ คนละ  | 60,000 บาท |

## กระตุ้นเศรษฐกิจ

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ไม่เกิน | 100,000 บาท                                            |
| EASY E-Receipt 67 ไม่เกิน    | 50,000 บาท                                             |
| เที่ยวเมืองรอง 67 ไม่เกิน    | 15,000 บาท                                             |
| สร้างบ้านใหม่ 67-68 ไม่เกิน  | 100,000 บาท<br>(10,000 บาท ต่อคำก่อสร้างทุก 1 ล้านบาท) |

## ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ค่าซ่อมบ้าน ไม่เกิน | 100,000 บาท |
| ค่าซ่อมรถ ไม่เกิน   | 30,000 บาท  |

(ที่จ่ายระหว่าง 16 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567)

\*เฉพาะเขตพื้นที่ที่กำหนด

## ประกันชีวิตและการลงทุน

ประกันชีวิตทั่วไป/สะสมทรัพย์ ไม่เกิน 100,000 บาท  
ประกันสุขภาพตัวเอง ไม่เกิน 25,000 บาท  
รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพพ่อแม่ ไม่เกิน 15,000 บาท  
ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีรายได้) ไม่เกิน 10,000 บาท  
ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท  
เงินลงทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ไม่เกิน 100,000 บาท  
(Social Enterprise)

กองทุน ThaiESG  
30% ของเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท

กองทุน SSF  
30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุน RMF  
30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันบำนาญ  
15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 30,000 บาท

กองทุน PVD  
15% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนสงเคราะห์ครูฯ  
กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

## เงินบริจาค

กลุ่มการศึกษา/กีฬา/มูลนิธิด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 2 เท่าของเงินบริจาค  
(ตาม พ.ร.ฎ. 771 พ.ศ. 2566) ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน  
(สำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น)

บริจาคสถานพยาบาลของรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาค  
ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง  
ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

พรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท